

KẾ HOẠCH

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan Sở Ngoại vụ năm 2018

I. Căn cứ lập Kế hoạch

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin; Luật Giao dịch điện tử; Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước; Kế hoạch hành động số 124/KH-UBND của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị Quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Kế hoạch hành động số 3701/KH-UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh Bắc Giang về thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP của Chính phủ về Chính phủ điện tử; Kế hoạch số 958/KH-UBND ngày 13/4/2016 của UBND tỉnh về việc Ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 1055/QĐ-UBND ngày 06/7/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2020.

II. Hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Sở Ngoại vụ

1. Hạ tầng kỹ thuật

Năm 2017, Sở Ngoại vụ tiếp tục nâng cấp hệ thống trang thiết bị nhằm phục vụ tốt hơn cho công tác ứng dụng CNTT góp phần quan trọng trong công tác cải cách hành chính.

Hiện nay, Sở Ngoại vụ được trang 18 máy tính để bàn và 6 máy tính xách tay, 100% CBCC sử dụng thành thạo máy tính.

Trừ những máy tính đảm bảo tính bảo mật không kết nối mạng internet, còn các máy tính còn lại được kết nối mạng Internet và cài đặt phần mềm bản quyền diệt virus có bản quyền Kaspersky để đảm bảo tính bảo mật. Hệ thống mạng Lan được đảm bảo; mạng internet cáp quang tốc độ cao và có hệ thống wifi phục vụ tốt việc khai thác thông tin và giải quyết công việc trên môi trường mạng.

Hệ thống đường truyền cáp quang ổn định phục vụ tốt hơn cho các công việc cũng như đảm bảo tính bảo mật khi trao đổi thông tin.

2. Cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử:

Thực hiện Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước. Sở Ngoại vụ đã kịp thời cung cấp các thông tin về hoạt động đối ngoại cũng như các văn bản quy định liên quan đến lĩnh vực ngành quản lý trên Website đã giúp người dân và doanh nghiệp có được thông tin chính thống đầy đủ, nhanh chóng cập nhật được những thay đổi, những quy định của nhà nước. Việc nắm rõ các quy định, quy trình xử lý của cơ quan nhà nước cũng giúp cho người dân và doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí khi đến các cơ quan nhà nước làm các thủ tục, đồng thời giúp cho việc trao đổi thông tin giữa nhà nước và người dân, doanh nghiệp dễ dàng hơn. Việc minh bạch thông tin và quy trình xử lý đã đưa cơ quan công quyền đến gần hơn với người dân, nâng cao hiệu quả làm việc và làm giảm các tiêu cực có thể nảy sinh.

3. Ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ các cơ quan

Hệ thống phần mềm quản lý văn bản BG net Office được cài đặt và triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức và người lao động đảm bảo hoạt động ổn định, hiệu quả góp phần quan trọng trong công tác cải cách hành chính, giảm tối thiểu thời gian và kinh phí hoạt động của cơ quan.

Hệ thống phần mềm quản lý văn bản BG net Office sau khi được cài đặt ứng dụng được triển khai đồng bộ, tất cả các văn bản đi, đến được cập nhật thường xuyên, tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp cận, lưu trữ và khai thác văn bản.

Phần mềm Kế toán được cài đặt, sử dụng và được cài đặt phần mềm diệt virus bản quyền, hệ thống đảm bảo an toàn theo đúng quy định.

Công tác lưu trữ dữ liệu, an toàn bảo mật, an ninh thông tin mạng tại đơn vị được lãnh đạo đặc biệt quan tâm;

Trong năm 2017 đơn vị đã triển khai chứng thực điện tử và chữ ký số trong trao đổi văn bản điện tử; chữ ký số trong kê khai bảo hiểm xã hội, thuế TNDN, TNCN, GTGT.

Tỷ lệ gửi, nhận văn bản điện tử (bao gồm cả các văn bản gửi song song cùng văn bản giấy) đạt 100%

4. Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp

Trang thông tin điện tử của Sở Ngoại vụ được xây dựng với tên miền <http://songoaivu.bacgiang.gov.v/>, là cầu nối quan trọng giúp người dân trong và

ngoài nước nắm bắt các thông tin liên quan đến công tác đối ngoại của tỉnh Bắc Giang, góp phần quảng bá hình ảnh về văn hóa, đất nước, con người Bắc Giang ra bên ngoài... Ngoài ra trang thông tin góp phần quan trọng trong công tác cải cách hành chính, truyền tải các thông tin, kế hoạch và công bố 12 bộ thủ tục hành chính của Sở, 100% TTHC của Sở được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tạo thuận lợi cho cán bộ, công chức cũng như người dân, doanh nghiệp dễ dàng khai thác, giao dịch.

5. Nguồn nhân lực công nghệ thông tin

Hàng năm thực hiện theo kế hoạch đào tạo của UBND tỉnh và Sở TTTT, Sở đã cử cán bộ công chức tham gia các lớp tập huấn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ về công tác quản lý, điều hành và nghiệp vụ ứng dụng cho đội ngũ cán bộ. Tuy nhiên hiện tại Sở chưa được bố trí cán bộ chuyên trách về CNTT.

III. Mục tiêu ứng dụng CNTT năm 2018

Tập trung các nhiệm vụ năm 2018 phù hợp với các mục tiêu của Kế hoạch hành động số 3701/KH-UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh Bắc Giang về thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP của Chính phủ về Chính phủ điện tử; Kế hoạch số 958/KH-UBND ngày 13/4/2016 của UBND tỉnh về việc Ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 1055/QĐ-UBND ngày 06/7/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2020.

Việc ứng dụng CNTT là một bước quan trọng giúp đẩy nhanh quá trình hội nhập quốc tế, góp phần thực hiện thành công mục tiêu cải cách hành chính. Trong thời gian tới triển khai ứng dụng CNTT vừa đồng bộ, phù hợp với điều kiện thực tế, coi trọng công tác đào tạo về kiến thức CNTT cho cán bộ lãnh đạo, chuyên viên. Tập trung ưu tiên đầu tư cho ứng dụng và phát triển CNTT trong các chương trình như mua sắm thiết bị, nâng cấp đồng bộ các thiết bị máy vi tính, mạng máy tính; nâng cấp trang thông tin điện tử đảm bảo các tiêu chí và đáp ứng yêu cầu về khai thác thông tin của cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước; tăng cường tính bảo mật thông tin, chỉ đạo việc ứng dụng CNTT... vv.

1. Ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ quan

Phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, Sở thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang tổ chức cập nhật phần mềm quản lý văn bản BG net Office theo các phiên bản mới, hoàn thiện nhằm đáp ứng yêu cầu

điều hành xử lý trên môi trường mạng và liên thông kết nối với các Sở, ban, ngành, huyện, thị, thành phố theo kế hoạch của tỉnh đã đề ra.

Thực hiện tốt "Một cửa điện tử" Motcuadientu.bacgiang.gov.vn trong giải quyết các TTHC của Sở; thực hiện tốt cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và có lộ trình xây dựng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Nâng cấp trang thông tin điện tử <http://songoaivu.bacgiang.gov.vn/vi> đáp ứng các tiêu chí theo Quyết định số 1143/QĐ-UBND ngày 25/7/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng Công nghệ thông tin, trang thông tin điện tử trong các cơ quan nhà nước tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2020

100% hệ thống máy tính được nâng cấp đáp ứng cài đặt hệ điều hành hệ window 7 và Microsoft 2010, phần mềm diệt vi rút có bản quyền kaspersky internet security 2018.

100% cán bộ công chức được phổ biến và thực hiện ứng dụng phần mềm hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp; đây là một trong các tiêu chí đánh giá xếp loại mức độ ứng dụng công nghệ thông tin và tiêu chí xếp loại thi đua cuối năm của các cá nhân, tập thể phòng, đơn vị.

100% cán bộ sử dụng thường xuyên hộp thư điện tử @bacgiang.gov.vn đúng theo quy định của UBND tỉnh.

Phối hợp triển khai hoàn thiện và liên thông hệ thống một cửa điện tử, quản lý văn bản và điều hành giữa các cơ quan nhà nước cấp tỉnh và các huyện, thành phố; đảm bảo về tính pháp lý của văn bản điện tử và chữ ký số trong liên thông hệ thống, hạn chế đến mức thấp nhất việc sử dụng và gửi công văn bằng văn bản giấy.

Tiếp tục triển khai các ứng dụng chuyên ngành tại bộ phận kế toán tài chính: Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp Das 10.0 hạch toán theo 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính ; phần mềm quản lý tài sản công của tỉnh <http://taisancong.bacgiang.gov.vn>; phần mềm kê khai Bảo hiểm xã hội điện tử VNPT; phần mềm kê khai thuế HTKK.

Tiếp tục triển khai chuyển nhận điện Bộ Ngoại giao tại địa chỉ <https://cnd.mofa.gov.vn> tại bộ phận văn thư.

2. Hạ tầng kỹ thuật

Nâng cấp hệ thống đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng của Sở, ngăn chặn việc truy cập trái phép thông tin từ bên ngoài hệ thống sử dụng thiết bị tích hợp và các phần mềm ngăn chặn và diệt virus bản quyền.

Trang bị một số máy tính mới và nâng cấp hệ thống máy tính cũ cấu hình thấp cho cán bộ, công chức trong cơ quan nhằm đáp ứng mục tiêu ứng dụng CNTT trong giai đoạn mới.

3. Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp:

Duy trì, nâng cấp và nâng cao chất lượng cung cấp nội dung, đa dạng về thông tin, tăng cường các chức năng đối thoại trực tiếp, giao tiếp điện tử với người dân và tổ chức trên Trang thông tin điện tử của Sở Ngoại vụ. Cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tới người dân và doanh nghiệp.

Ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả, toàn diện tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông giữa Sở và Trung tâm hành chính công, tăng cường trao đổi, xử lý hồ sơ qua mạng; bảo đảm tính liên thông trong quy trình xử lý thủ tục, tin học hóa tối đa các hoạt động trong quy trình thủ tục hành chính; tạo điều kiện thuận lợi nhất để tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp.

Phát triển các hệ thống thông tin thiết yếu cho công tác ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp tại các địa phương; bảo đảm triển khai đồng bộ với việc phát triển các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia; tăng cường kết nối, chia sẻ thông tin.

4. Về ứng dụng CNTT và triển khai trong năm 2018

Tên dự án	Mục tiêu	Dự kiến thời gian thực hiện	Dự kiến kinh phí (triệu đồng)
Duy trì trang thông tin điện tử của Sở Ngoại vụ	<ul style="list-style-type: none"> - Cung cấp thông tin cho cán bộ, công chức, cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước về các thông tin, tài liệu liên đến công tác đối ngoại bằng tiếng Việt và tiếng Anh; - Duy trì Bản tin đối ngoại điện tử hàng Quý; - Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trở lên. 	Năm 2018	200

5. Nguồn nhân lực cho ứng dụng CNTT

Nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về ứng dụng CNTT trong giai đoạn mới và theo quy định về tiêu chuẩn, nghiệp vụ cán bộ chuyên trách CNTT, trong năm 2018 tiếp tục đề nghị Sở Nội vụ trình Chủ tịch UBND tỉnh bổ sung biên chế cho vị trí chuyên trách về CNTT cho Sở Ngoại vụ.

IV. Tổ chức thực hiện:

1. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, các phòng chuyên môn thuộc Sở phối hợp với Văn phòng Sở để triển khai thực hiện tốt Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin năm 2018.

2. Giao Văn phòng Sở căn cứ từng nội dung của Kế hoạch theo yêu cầu, mục đích đã đề ra tổ chức thực hiện có hiệu quả.

3. Kế hoạch này thay thế cho kế hoạch số 18/KH-SNgV ngày 04/8/2017.

Nơi nhận:

- Lưu: VT.


Bản điện tử:

- Sở TTTT;

- Lãnh đạo Sở;

- Các phòng chuyên môn (p/hợp).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Quang Tuấn